

HANAMOMO FLOWER PARKS & CHUO ALPINE


7 DAYS 4 NIGHTS [JL]

23 – 29 APRIL 2024



ไฮไลท์

- ★ ชมความสวยงามและสีสันของดอกพีช “เทศกาลฮานะโมโมะ โนะ ซาโตะ” กว่า 5,000 ต้น ราว 4 กม.
- ★ ชมทุ่ง “ดอกพื้งค์มอส” หรือ “ทุ่งดอกชิบะซากุระ” สีชมพูสดใสที่กำลังบานสวยสะพรั่งกว่า 800,000 ต้น
- ★ ขึ้น “กระเช้าลอยฟ้าโคมากาทาเกะ” เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอันแสนงดงามของเทือกเขาแอลป์
- ★ เพลิดเพลินกับการเก็บและทาน **สตอร์วเบอร์รี่** หวานๆ สด ๆ จากสวน
- ★ อัฟเกอร์สุดพิเศษมีค่าเมนูอาหารประเภทปังย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน (Rokkasen)

วันที่	เปรียบเทียบรายการกับที่อื่นได้ที่	อาหารในรายการ			โรงแรมหรือระดับเทียบเท่า
		เช้า	เที่ยง	ค่ำ	
01	กรุงเทพฯ - เดินทางโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL728	-	-	-	
02	ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - ทำอากาศยานนานาชาติคันไซ (นครโอซาก้า) - เมืองโอมิฮาจิมีง (จังหวัดชิงะ) - อิมอร่อยกับชุดสูทก็ยากี่เนื้อโอมิ - ล่องเรือชมคลองฮาจิมีงโบริ - เมืองฮิโคเนะ - ปราสาทฮิโคเนะ - เมืองนาโกย่า - อิมอร่อยกับเมนูข้าวหน้าปลาไหล	-	01 	02 	NAGOYA NIKKO
03	นาโกย่า - เมืองเซกิ (จังหวัดกิฟุ) - บ่อน้ำแห่งคิลปะโมเนต - เก็บสตอร์วเบอร์รี่สดๆจากสวน - สถานีรถไฟมิโนะโอะตะ - นั่งรถไฟพิเศษที่วิ่งเลียบบนน้ำนาการะกาวะ จากสถานีรถไฟมิโนะโอะตะ มุ่งหน้าสู่ สถานีกุโจสะจิมัง - เมืองกุโจฮาจิมีง - เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง - เดินเล่นบริเวณถนนฮิกาวะโคมิจิ สูดอากาศยามค่ำ โคมิจิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ	03	04	05	GUJO HACHIMAN [TATAMI] 
04	กุโจฮาจิมีง - เมืองอินะ (จังหวัดนากาโนะ) - หมู่บ้านอะชิ - ชมความงามของสีสันดอกพีช เทศกาลฮานะโมโมะ โนะ ซาโตะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าโคมากาทาเกะ ชมเทือกเขาแอลป์ - ทะเลสาบชูวะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ	06	07	08	LAKE SUWA RAKO HANANOI [TATAMI] 
05	ทะเลสาบชูวะ - ทะเลสาบโมโตชิ - ชมความงามทุ่งพื้งค์มอส เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อัฟเกอร์เมนูปังย่างแนะนำจากรายการทีวีแชมป์เปี้ยน	09	10	11 	TOKYO KEIO PLAZA [23 SQ.M]
06	โตเกียว - วัดอาซากุซะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - จุดชมวิว “โตเกียวทาวเวอร์” (ขึ้นลิฟต์) - เมืองคิซาราสี (จังหวัดชิบะ) - สะพานลอดใต้ทะเลหึ่งห้อยทะเล “อุมิ โอะตารุ” - อิสระช้อปปิ้งคิซาราสี มิตซุย เอทส์เล็ด - ทำอากาศยานนานาชาติฮานะดะ	12	X	X	X
07	ทำอากาศยานนานาชาติฮานะดะ - ประเทศไทย - ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ JL033	X	X	X	

กำหนดการเดินทาง

23 เม.ย. 67 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

21:00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ P เคาน์เตอร์โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่คุณโดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที



24 เม.ย. 67 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (นครโอซาก้า) - เมืองโอมิฮาจิมีง (จังหวัดชิงะ) - อิมอร้อยกับชุดสุกียากี้เนื้อโอมิ - ล่องเรือชมคลองฮาจิมีงโบริ - เมืองฮิโคเนะ - ปราสาทฮิโคเนะ - เมืองนาโกย่า - อิมอร้อยกับเมนูข้าวหน้าปลาไหล

00:55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

08:05 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว... นำท่านเดินทางสู่เมือง “โอมิฮาจิมีง” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบบิวะ เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งสายน้ำที่เปี่ยมไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ และยังมีทิวทัศน์ทุ่งนาและทุ่งต้นกิกิที่สวยงามและโด่งดังไปทั่วโลกอีกด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นที่ยู้งักในฐานะเมืองแห่งการค้าที่เจริญรุ่งเรืองเมื่อกว่า 500 ปีที่แล้ว ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีมรดกทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยหลงเหลืออยู่



เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยเมนูสุกี้ยากี้เนื้อโอมิ (เนื้อโอมิ เป็นเนื้อวัวที่มีชื่อเสียงและดีที่สุดในชนิดหนึ่งในญี่ปุ่น)



บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ “คลองฮาจิมางโบริ” เป็นเส้นทางสายน้ำในโอมิฮาจิมาง จังหวัดชิงะ มีความกว้างประมาณ 15 เมตร ยาว 6 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับทะเลสาบบิวะ ซึ่งในอดีตเคยเป็นเส้นทางการเดินทางที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในเมือง ทิวทัศน์ที่เห็นได้ตั้งแต่ในยุคอาซุจิ-โมโมยามะ (ศตวรรษที่ 16 ถึงต้นศตวรรษที่ 17) ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน และมักนิยมใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดราม่าย้อนยุค ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการ “ล่องเรือยามากาตะบุเนะ” รับลมอันสดชื่นไปพร้อมๆ กับการชมทิวทัศน์อันสวยงามราวภาพวาดที่ได้ในระหว่างการล่องเรือท่องเที่ยวบนเรือยามากาตะบุเนะ รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยโกดังปูนขาวและแนวกำแพงหิน ตลอดแนวคลองประดับไปด้วยต้นหลิว ทำให้เป็นภูมิทัศน์อันงดงามที่ชื่นชมได้ในทุกๆ ฤดูกาล... นำท่านชมความงดงาม “ปราสาทฮิโคเนะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:45 ชั่วโมง) ปัจจุบันยังคงแบบเดิมในอดีตไว้ได้อย่างสมบูรณ์ นับเป็น 1 ใน 12 ปราสาททั่วประเทศญี่ปุ่นที่รอดพ้นจากการถูกทำลาย ตัวปราสาทหลัก คูเมืองที่มีน้ำล้อมรอบ กำแพงหิน บัอมรักษาความปลอดภัย และประตูเข้าออก ยังคงอยู่สภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากตัวปราสาทแล้วยังมีประตู

ต่าง ๆ กำแพง สวน และอื่น ๆ อีกหลายอย่างที่น่า สนใจ อีกทั้งยังมีการสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปราสาท และระบบศักดินาของญี่ปุ่น... นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาโกย่า” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:15 ชั่วโมง) เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มีอุตสาหกรรมสำคัญทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และยานการค้ำทันสมัย ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “ไอจิ” จังหวัดที่มีมูลค่าการส่งสินค้าอุตสาหกรรมผลิตอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองด้านการประดิษฐ์สิ่งของมาแต่อดีตทำให้มีอุตสาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตัวกันอยู่ในจังหวัดไอจิ ตั้งแต่อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น เครื่องปั้นดินเผา สิ่งทอ จนกระทั่งอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการเดินทาง

ค่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร... เสิร์ฟท่านเมนูอัฟเกรด ข้าวหน้าปลาไหลร้านดัง เมนูฮอตฮิตที่มาญี่ปุ่นแล้วต้องทาน



นำท่านเข้าสู่ที่พัก NIKKO STYLE NAGOYA HOTEL (<https://nagoya.nikkostyle.jp/>)

ADDRESS: 5-20-13 MEIEKI, NAKAMURA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI, 450-0002

TEL: 052-211-8050

FAX: 052-211-8133

25 เม.ย. 67 นาโกย่า - เมืองเซกิ (จังหวัดกิฟุ) - บ่อน้ำแห่งศิลปะโมเนต์ – เก็บสตรอว์เบอร์รี่สด ๆ จากสวน - สถานีรถไฟมิโนะโอะตะ - นั่งรถไฟพิเศษที่วิ่งเลียบบแม่น้ำนาการะกาวะ จากสถานีรถไฟมิโนะโอะตะ มุ่งหน้าสู่ สถานีกุโจสะจิมัง - เมืองกุโจสะจิมัง - เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง - เดินเล่นบริเวณถนนอิคาวะโคมิจิ สู่ ตรอกยานากะโคมิจิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม



นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซกิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “กิฟุ” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของญี่ปุ่น เมืองเซกิเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยุ่ักกันว่า เป็นเมืองทำดาบคัตานะ เมืองแห่งการตีมีดชื่อเสียงระดับโลกเหมือนกับเมืองโซลินเกนของเยอรมัน นำท่านเยี่ยมชม “บ่อน้ำแห่งศิลปะโมเนต์” ซึ่งเป็นบ่อน้ำทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ คือ จะเป็นบ่อน้ำที่มีความคล้ายคลึงกับภาพวาดศิลปะเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเองให้ความสนใจอย่างมาก ลักษณะของบ่อน้ำนี้มีความงดงามใกล้เคียงกับชุดภาพวาดดอกบัวในบ่อน้ำของศิลปินชาวฝรั่งเศสชื่อดังสไตล์อิมเพรสชันนิสม์ที่มีนามว่า “โคลด โมเนต์” ซึ่งบ่อน้ำนี้จะมีความใสจนกระทั่งสามารถมองเห็นปลาการ์ฟแหวกว่ายอย่างอิสระภายใต้ก้อนบัวและสาหร่ายใต้น้ำชัดเจน



นำท่านสู่ “สวนผลไม้” ร่วมสนุกกับประสบการณ์ในการเก็บ “สตอร์วเบอร์รี่” สดจากไร่ ให้ท่านได้เก็บสตอร์วเบอร์รี่สดจากต้นและอิมอร้อยอย่างเต็มที่ ด้วยขั้นตอนของวิธีการปลูกที่พิถีพิถัน ความเอาใจใส่ตั้งใจดูแลด้วยวิถีธรรมชาติมากที่สุด ไม่มีการใช้สารเคมีเพื่อก่อให้เกิดอันตราย จึงได้ผลใหญ่สีแดงสดทั่วทั้งลูกและหวานหอม รับประกันความอร่อยแน่นอน (สายพันธุ์ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)...

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...



บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟมิโตะ” เพื่อนั่งรถไฟสายนาการะกาวะ รถไฟพิเศษที่วิ่งเลียบบแม่น้ำนาการะกาวะ เส้นทางรถไฟสายเดียวที่วิ่งสู่ “เมืองกุโจ” จากสถานีรถไฟมิโตะ มุ่งสู่ สถานี กุโจซะจิมัง ใช้เวลาราว ๆ 1 ชั่วโมง 50 นาที สามารถดื่มด่ำไปกับบรรยากาศนอกหน้าต่างได้ทั้ง 4 ฤดูกาล อย่างไม่มีเบื่อ วิวทิวทัศน์โดยรอบระหว่างทางรถไฟก็สวยงามชวนให้เพลิดเพลิน พร้อมการ ตกแต่งที่หรูหราสไตล์ญี่ปุ่นโดยนักออกแบบชื่อดัง คุณเอจิ มิโตะโอกะ (Eiji Mitooka) นักออกแบบที่ ฝากผลงานการออกแบบรถไฟไว้มากมายทั่วประเทศ...



นำท่านเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ “เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง” โดยมีผู้เชี่ยวชาญสอนและดูแล อย่างใกล้ชิด จากเมนูอาหารที่วางเรียงรายอยู่ในตู้โชว์ของภัตตาคารที่มีชื่อเสียงดูช่างน่าทานยั่วชวน ท่านจะทราบถึงขั้นตอนในการทำอาหารตัวอย่าง เคล็ดลับ และสนุกกับการประดิษฐ์อาหารด้วยฝีมือ ของตนเอง ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำผักกาด (1 หัว) และเท็มปุระ (3 ชิ้น) พร้อมนำกลับเป็น ของที่ระลึก...



นำท่านเดินทางสู่นนสายเล็ก ๆ ที่เรียกว่า “อิกาวะ โคมิจิ” เป็นตรอกทางเดินแคบๆ ที่มีคูน้ำใสสะอาด ให้เราสามารถเดินเล่นชมเหล่าปลาการ์ฟที่ต่างกำลังแหวกว่าย ท่ามกลางต้นไม้อันร่มรื่น สวยงามและประทับใจ และเดินไปเรื่อยๆตามถนนที่เรียงรายไปด้วยก้อนหินและทางน้ำที่ทอดยาว

ข้างทาง “ตรอกยานากะโคมิจิ” ซึ่งเป็นจุดที่เป็นสัญลักษณ์ของกุโจฮาจิมาง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUJO HACHIMAN HOTEL [ห้องพักแบบเสื่อญี่ปุ่น]

(<http://www.chitora.co.jp/>)

ADDRESS: 208 HACHIMANCHO YOSHINO, GUJO-SHI, GIFU, 501-4206

TEL: 0575-63-2311

FAX: 0575-63-2318

คำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม... บริการท่านด้วยเมนูชุดไคเซกิ เป็นชุดที่ใช้สำหรับเป็นการรับรองแขกคนสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ชุดอาหารที่เรียกว่า “ไคเซกิ” ยังได้รับการจัดบันทึกให้เป็นมรดกโลก ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล



ภายในโรงแรมจะมีการจัดแสดงพื้นเมืองญี่ปุ่นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาพัก การแสดงจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงและฤดูกาล ซึ่งท่านจะได้รับชมและสัมผัสการแสดงแบบดั้งเดิม และที่พลาดไม่ได้กับการแสดงโชว์ที่แสดงถึงการสืบสานวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อสืบทอดมาสู่รุ่นปัจจุบัน



พิเศษ

โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

26 เม.ย. 67 กุโจฮาจิมัง - เมืองอินะ (จังหวัดนากาโน่) - หมู่บ้านอะชิ - ชมความงามของสีสันดอกพีช เทศกาลฮานะโมโมะ โนะ ซาโตะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าโคมาคาทาเกะ ชมเทือกเขาแอลป์ - ทะเลสาบซุวะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม



นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านอะชิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) เพื่อชม “เทศกาลฮานะโมโมะ โนะ ซาโตะ” (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศตามฤดูกาล) ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมจะบานสะพรั่งไปด้วยดอกฮานะโมโมะ หรือดอกท้อ หรือดอกพีช ซึ่งหน้าตาคล้ายคลึงกับดอกซากุระ แต่มีขนาดใหญ่กว่า ลักษณะลำต้นจะมีความคล้ายคลึงกัน และมีสีสันหลากหลายทั้งสีขาว ชมพูอ่อน ชมพูเข้ม ไปจนถึงสีแดง โดยเฉพาะบริเวณ “สวนฮานะโมโมะ โนะ ซะโตะ” จะละลานตาไปด้วยสีสันของดอกท้อกว่า 5,000 ต้นเรียงรายทั้งสองข้างทางเดิน เป็น

ระยะทางราว 4 กิโลเมตร ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสบาย ปล่อยอารมณ์ให้เคลิ้มเคลิ้มกับทัศนียภาพรอบข้าง ขึ้นชมไปกับความสวยงามที่อยู่ตรงหน้า อิ่มเอมใจกับธรรมชาติที่ลงตัว และมี การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของท้องถิ่นอีกด้วย...



เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



บ่าย

นำท่านเดินทางสู่สถานี “ชิระบิตะอิระ” เพื่อนำท่านขึ้น “กระเช้าไฟฟ้าชมวิวเทือกเขาแอลป์” ตั้งอยู่ในเขตของจังหวัดนากาโน่ จังหวัดที่เฟื่องฟูเรื่องสกีมาตั้งแต่สมัยอดีต ในอาณาเขตจังหวัดยังมีจำนวนลานสกีทั้งใหญ่และเล็ก อยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นแล้วยังเคยเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนากาโน่ และในเขตพื้นที่โอลิมปิกนี้มีพื้นที่ที่มีสีเขียวอยู่เป็นจำนวนมาก ในแต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยทางด้านทิศเหนือ มีปริมาณหิมะที่ตกทับถมเป็นจำนวนมาก ทางทิศตะวันออกและทิศใต้มีลักษณะพิเศษของหิมะที่ทับถมกันแน่นหนา มีศาลเจ้า และวัดที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาอันยาวนาน มีปราสาทที่ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นทรัพย์สินสมบัติแห่งชาติ แล้วยังเต็มไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวสำคัญมากมาย นอกจากนี้ยังมีอาหารขึ้นชื่อแสนอร่อยไม่ว่าจะเป็น โสบะ และโนชิวา นะ กระเช้านี้มีชื่อเรียกว่า “เซ็นทรัล โคมาคาทาเกะ โรปเวย์” โดยใช้เวลาเพียง 450 วินาที สู่สถานี “เซ็นโจจิชิ” นับได้ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ด้วยความสูง 2,612 เมตร ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1967 นับเป็นจุดชมวิวสูงที่จะสามารถชมวิวแบบ

พานิรามาที่สามารถมองเห็นเทือกเขาเจแปนแอลป์ตอนกลาง และทางตอนใต้ได้ดังงามอีกด้วย (เพื่อความปลอดภัย กระเช้าไฟฟ้าเปิดให้บริการในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส และกระแสลมไม่แรงเท่านั้น) นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบชูวะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชั่วโมง) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเขตภูมิภาคชินชู ตั้งอยู่ทางตอนกลางของกลุ่มน้ำชูวะ ทางตอนกลางของจังหวัดนากาโน่ ต้นน้ำของแม่น้ำเท็นยุซึ่งไหลผ่านเมืองโอคายะไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและสุดท้ายไหลไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตผิวน้ำในทะเลสาบจะแข็งเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ทำให้สามารถสนุกกับการเจาะรูน้ำแข็งเพื่อตกปลาในทะเลสาบ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RAKO HANAIOI HOTEL [ห้องพักแบบสี่ญี่ปุ่น]

(<https://www.hananoi.co.jp/>)

ADDRESS: 2-1200-3 TAKASHIMA, SUWA-SHI, NAGANO, 392-0022

TEL: 0266-54-0555

FAX: 0266-54-0777

คำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม... เสริฟท่านด้วยเซ็ทอาหารญี่ปุ่น ซึ่งอาหารจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล



พิเศษ

ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อกันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

27 เม.ย. 67 ทะเลสาบชูวะ - ทะเลสาบโมโตชิ - ชมความงามทุ่งฟิงค์มอส เทศกาลฟูจิ ชิเบ ซากุระ - มหานครโตเกียว - อีสระซ้อปิ้งย่านชินจูกุ - อัฟเกรดเมนูปิ้งย่าง แนะนำจากรายการทีวีแชมป์เปียน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม



นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโมโตชิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิในอดีตกาล และลาวาที่ไหลผ่านไปปิดกั้นทางไหลของน้ำ ทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้อยใหญ่โดยรอบ... นำท่านชม “เทศกาลฟูจิ ชิบะ ซากุระ” ท่านจะได้ชื่นชมกับดอก MOSS PHLOX หรือที่รู้จักกันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อ “ฟังก์มอส” ที่พร้อมเพรียงกันเบ่งบานอวดสีสดฉูดฉาดงดงาม ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย พร้อมกับทัศนียภาพที่โดดเด่น เบื้องหลังเป็นฉากของภูเขาไฟฟูจิที่งามสง่า ท่านจะได้ชมสีสันที่เต็มทั่วทั้งภูเขาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี ส่งกลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้นี้ ทำให้ทั้งเมืองหอมกุ่มไปทั่วอาณาบริเวณ ให้ท่านได้อิสระเก็บบันทึกภาพแห่งความทรงจำแห่งความงดงามไว้เป็นที่ระลึก (อัตราการบานของดอกไม้แต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละช่วงเวลาและฤดูกาลเป็นสำคัญ)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก... ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า ย่านที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่าย

สินค้านานาชาติของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย สามารถหาซื้อสินค้า หลากชนิดได้จากที่นี่ไม่ว่าจะเป็น ร้านเกมส์ ร้านขายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง แพนก เครื่องกีฬา และอื่น ๆ ให้ท่านได้สนุกกับการซื้อสินค้าอย่างจุใจ



ค้ำ

รับประทานอาหารค้ำ ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมืออาชีพ (อัฟเกรด) ทานไม่อั้น แนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะปิ้งเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมีกสด หอยเชลล์พิเศษ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศกรีม



นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL (<https://www.keioplaza.com/>)

ADDRESS: 2-2-1 NISHI SHINJUKU, SHINJUKU-KU, TOKYO, 160-8330

TEL: 03-3344-0111

FAX: 03-3345-8269

28 เม.ย. 67 โตเกียว - วัดอาซากุสะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - จุดชมวิว “โตเกียวทาวเวอร์” (ชินลิฟต์) - เมืองคิซาราสึ (จังหวัดชิบะ) - สะพานลอดใต้ทะเล หึ่งห้อยทะเล “อุมิ โสเตาารุ” - อีสระช้อปปิ้งคิซาราสึ มิตซุยุ เอาท์เล็ต - ทำอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม



นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ “**วัดอาซากุสะ**” วัดที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมักจะมีผู้คนมาราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีชื่อว่า “**ประตูฟ้าคำรณ**” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม มีชื่อว่าถนนนาคามิเสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย อาทิ ขนมมวนาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก...



นำท่านขึ้นชมจุดชมวิว “**โตเกียวทาวเวอร์**” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของกรุงโตเกียว นำท่านขึ้นสู่ความสูง 150 เมตร เพื่อชมความยิ่งใหญ่หนาแน่นของกรุงโตเกียว และในวันที่อากาศสดใส ท่านยังสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากกระยะไกล...

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการทัวร์)...



ป้าย

นำท่านเดินทางสู่เมือง “ศิขาราชี่” โดยการใช้เส้นทาง “สะพานลอดใต้ทะเลหึ่งห้อยทะเลอุมิโฮะตารุ” อยู่บนถนนเส้น “โตเกียว อควา ไลน์” ใช้เวลาในการสร้างถึง 31 ปี เปิดใช้เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1997 นับเป็นอุโมงค์อันดับที่ 4 ที่ขึ้นชื่อว่ามี ความยาวที่สุดในโลก โดยความยาวทั้งหมด 14 กิโลเมตร แยกเป็นส่วนสะพาน 4.4 กิโลเมตร และอุโมงค์ใต้ท้องทะเลอีก 9.6 กิโลเมตร นับได้ว่าเป็นความพยายาม และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็นทางด่วนที่ใช้ข้ามอ่าวโตเกียวจากจังหวัดคานากาวะ เมืองคาวาซากิ ไปยังจังหวัดชิบะ เมืองศิขาราชี่ เส้นทางนี้ประกอบด้วยอุโมงค์ที่ขุดลงไปใต้ทะเลจากจังหวัดคานากาวะ มาบรรจบกับสะพานที่สร้างจากฝั่งชิบะ โดยมีจุดพักรถอุมิโฮะตารุ เป็นจุดเชื่อมต่อพอดี เนื่องจากเป็นสถานที่ที่อยู่บนทะเล จุดพักรถนี้ได้สร้างเป็นตึก 5 ชั้น โดยชั้นที่ 1-4 จะเป็นกระจกรอบด้านเพื่อให้มองเห็นทะเลได้จากรอบด้าน ระหว่างที่เดินช้อปปิ้งไปด้วย ชั้นที่ 5 เป็นคาเฟ่ มีร้านอาหารอยู่เต็มไปหมด เป็นร้านอาหารที่สามารถนั่งทานข้าวพร้อมชมวิวทะเลได้ด้วย



นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “ศิขาราชี่ มิทซึยู เอาร์ทเล็ด” ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจ แหล่งรวมพลของแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนำสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากันอย่างสุด อาทิ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS สินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย...

คำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการทัวร์)...

20:00 น.

นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮานาเดะ บนภูมิภาคคันโต (ภาคตะวันออก) ของญี่ปุ่น

29 เม.ย.67 ทำอากาศยานนานาชาติฮานอย - ประเทศไทย - ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL033

00:45 น. ออกเดินทางเห็นฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL033



05:00 น. เดินทางถึงทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ (ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามกำหนดการของสายการบิน)



CHUO ALPINE & HANAMOMO FLOWER PARKS

7 DAYS 4 NIGHTS [JL]

23 – 29 APRIL 2024

ตาราง การเดินทาง 2567	ผู้เดินทาง	ราคา (บาท / ท่าน)			พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้ว
		รวม ①+②	① ราคาทัวร์ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)	② ราคาตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด รวมภาษีเชื้อเพลิงแล้ว	
23-29 เม.ย.	ผู้ใหญ่	84,900	55,900	29,000	13,900
	เด็กมีเตียง (06-11 ปี)	84,900	55,900	29,000	
	เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี)	74,900	45,900	29,000	
	ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมื้อ ไม่มีที่นั่งบนรถโค้ช			โปรดสอบถาม	

หมายเหตุ กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำและค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

อัตราค่าธรรมเนียม

- ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ)
- บริการนำดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
- ค่าบริการมัดคฤเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
- ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดจากค่าบริการ)
- ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด

(โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ห้องพักรวมมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อกเฉพาะห้องคู่ (2 เตียงเดี่ยวใน 1 ห้อง Western Style หรือ Japanese Style) ให้กับทัวร์แบบหมู่คณะ ส่วนห้องพักต่างชนิดต้องแจ้งคำขอเป็นกรณีไป เช่น การขอห้องคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟุต จะทราบชนิดของห้องพักเมื่ออยู่หน้างาน) และหากท่านมีความประสงค์จะพัก 3 ท่านต่อห้อง (ห้องคู่+เสริมเตียง) ท่านต้องยอมรับในพื้นที่อันจำกัดของห้องพัก และกรณีโรงแรมไม่มีห้องพักที่เสริมเตียงได้ โรงแรมจะจัดห้องพักให้ท่าน 1 ห้องคู่ + 1 ห้องเดี่ยว

ซึ่งมีค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรีบทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง

== COMPAX WORLD == ประเภทห้องพัก (เด็กที่อายุตั้งแต่ 06 ปี ต้องใช้เตียง)	โปรดทำความเข้าใจล่วงหน้า ห้องพักต่างประเภท โรงแรมในประเทศไทยญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะแยกกันคนละชั้น	
	ห้องพักเตียงเดี่ยว SINGLE BED ROOM [SGL]	พักท่านเดียว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์
	ห้องพักเตียงคู่ TWIN BEDS ROOM [TWN]	ห้องพักสำหรับสองท่าน
	ห้องพักเตียงดับเบิล DOUBLE BED ROOM [DBL]	ห้องพักสำหรับสองท่าน จำนวนห้องพักมีอย่างจำกัด ขนาดห้องเล็กกว่าห้องเตียงคู่
	ห้องพักสำหรับสามท่าน (เสริมเตียง) TRIPLE BEDS ROOM [TRP]	ห้องพักสำหรับสามท่าน "หมายเหตุ"
<p>"หมายเหตุ" : กรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับสามท่านได้ในห้องเดียวกัน ผู้เข้าพักต้องจำเป็นต้องใช้ห้องพักเตียงคู่ + ห้องพักเตียงเดี่ยว</p> <p></p> <p>ผู้ใช้ห้องพักเตียงเดี่ยวจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม</p>		

อัตราไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าชักรีด เป็นต้น
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี)

การชำระเงิน

- บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองที่นั่งที่นี้่ ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
- ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตัวเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)

- กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ **เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท**
- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน **เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด**
- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ **เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด**
- **เนื่องจากขณะนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศให้โควิด - 19 เป็นโรคประจำถิ่น ดังนั้นหากท่านยกเลิกการเดินทาง สืบเนื่องจากติดโควิดก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอขอยืดเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ตามที่บริษัทฯ กำหนด**

สำคัญ...เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

- ☑ บริษัท คอมแพ็คเวิลด์ จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
- ☑ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
- ☑ **การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง**
- ☑ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
- ☑ กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธรมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
- ☑ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องจากจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติสุ่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อกบฏ ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
- ☑ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร

(จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)

1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน

3. ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานชาซิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีอาการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) **เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม** โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผักหรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น

ตัวโดยสารและสายการบิน

1. ตัวโดยสารหมู่คณะ
 - 1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตัวขึ้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น
 - 1.2 **ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง** **ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตัวเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ**
 - 1.3 ตัวเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจได้ และไม่สามารถจองที่นั่ง Long Leg ได้ (ในกรณีที่ต้องการจองที่นั่ง Long Leg ต้องจองตัวเดียวเท่านั้น)
 - 1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งค่าขอได้ตามชั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้
 - 1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตัวเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ
 - 1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตัวเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของสายการบิน)
 - 1.7 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลกับทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเองในวันเดินทางไปและกลับ **กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว**
2. สายการบิน
 - 2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่ง**ตั้งครอบครัว** สตรีตั้งครอบครัวทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวัติครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
 - 2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยันชำระมัดจำค่าตัวหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT **ไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่่วยยกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น**
 - 2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
 - น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรจุทุกได้ทั้งเครื่องบินคือ 23 กิโลกรัม 2 ใบ = 46 กิโลกรัมต่อท่าน (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้
 - กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ (กว้าง x ยาว x สูง) 25cm x 55cm x 40cm รวมกันไม่เกิน 115cm
 - 2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน